



ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน

Elanco ซึ่งรวมถึง Elanco Animal Health Incorporated และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “Elanco” “เรา” “พวกเรา” “ของเรา”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับพนักงานของเรา Elanco เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้ในการวางแผนธุรกิจ การค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถ การสนับสนุนทรัพยากรบุคคล และกระบวนการดำเนินงาน ประกาศนี้ (“ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงาน”) จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Elanco เก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) และอธิบายวิธีที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล เปิดเผย และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิและทางเลือกของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Elanco ดำเนินงานในหลายประเทศและภูมิภาค บางประเทศหรือภูมิภาคมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัว Elanco ให้ความสำคัญกับข้อผูกพันเหล่านี้อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของพนักงานของเรา

ก. ขอบเขต

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้สมัครงานของ Elanco พนักงานที่ยังปฏิบัติงานอยู่และไม่ปฏิบัติงานของ Elanco อดีตพนักงาน ผู้เกษียณอายุ ผู้อยู่ในอุปการะ ผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับจ้าง และบุคคลอื่น ๆ ที่ Elanco เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน (เรียกรวมกันว่า “พนักงาน” ของเรา)

โปรดทราบว่าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับบุคคลที่เราไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงาน บุคคลอื่น ๆ สามารถเข้าถึงประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของเราได้โดยคลิกที่นี่

บางส่วนของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับพนักงานในบางภูมิภาค ประเทศ หรือสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ในกรณีเหล่านั้น เราได้ระบุวาทะภาษาดังกล่าวไว้กับพนักงานบางคนเท่านั้น

ข. คำจำกัดความ

- “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุ เกี่ยวข้อง อธิบาย สามารถเชื่อมโยงหรืออาจเชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้บริโภคหรือครัวเรือนโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” (หรือคำที่เทียบเท่า) ตามที่คำนั้นถูกกำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลยังหมายถึงรวมถึง “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคลในประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานฉบับนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยเกี่ยวกับพนักงานเท่านั้น
- “ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” หมายถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลประกันสังคม ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวของรัฐ หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี หมายเลขบัญชีการเงิน หมายเลขบัตรเดบิต หรือหมายเลขบัตรเครดิตร่วมกับรหัสความปลอดภัยหรือรหัสการเข้าถึงที่จำเป็น รหัสผ่าน หรือข้อมูลประจำตัวของผู้บริโภคที่ทำให้สามารถเข้าถึงบัญชี ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา หรือความเป็นสมาชิกสภาพ เนื้อหาของอีเมลหรือข้อความตัวอักษร และข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนยังรวมถึงการประมวลผลข้อมูลชีวมิติเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวผู้บริโภคและข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพ ชีวิตทางเพศ หรือรสนิยมทางเพศของผู้บริโภคโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนหมายถึงรวมถึง “ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน” (หรือคำที่เทียบเท่า) ตามที่คำนั้นถูกกำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ การอ้างอิงถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนในประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงานฉบับนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยเกี่ยวกับพนักงานเท่านั้น



- “ซัพพลายเออร์” หมายถึง ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง หรือผู้ประมวลผล ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้
- “บุคคลที่สาม” หมายถึง นิติบุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่ซัพพลายเออร์
- “CCPA” หมายถึง กฎหมายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2018 และกฎหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียปี 2020 และกฎระเบียบการบังคับใช้โดยรวม

คำศัพท์อื่น ๆ ที่ใช้ในที่นี่ซึ่งให้คำจำกัดความของคำศัพท์ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้จะมีความหมายตามกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ไม่ว่าจะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่บริบทจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เนื่องจากมีความแตกต่างระหว่างคำจำกัดความดังกล่าวในกฎหมายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก คำจำกัดความที่บังคับใช้กับคุณคือคำจำกัดความที่ให้ไว้ในกฎหมายสำหรับภูมิภาคประเทศ หรือรัฐในสหรัฐอเมริกาที่คุณเป็นพนักงาน ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นพนักงานที่เป็นผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย คำศัพท์ที่ใช้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณฉบับนี้ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่กำหนดใน CCPA จะมีความหมายตามที่ให้ไว้ใน CCPA เนื่องจากประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับคุณ

ค.ภาพรวมของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศของรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล

เนื้อหาในส่วนนี้ของประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะระบุมหาเหตุของข้อมูลส่วนตัวที่ Elanco และซัพพลายเออร์ของเราเก็บรวบรวมและอธิบายว่าเราและซัพพลายเออร์ของเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างไร ส่วนนี้ยังแจ้งให้ทราบเมื่อรวบรวมสำหรับพนักงานที่มีถิ่นพำนักในแคลิฟอร์เนีย

1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีที่เราใช้ข้อมูล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้จากพนักงาน และเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้จากพนักงานในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับพนักงานและขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต:

- (1) ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามแฝง เพศ ที่อยู่ IP หมายเลขประจำตัวพนักงาน วันเดือนปีเกิด ลักษณะทางกายภาพ หรือคำอธิบาย
- (2) ข้อมูลการติดต่อและข้อมูลทางการเงิน รวมถึงรายละเอียดการติดต่อที่ทำงานและที่บ้าน (อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ทางไปรษณีย์) ภาษาที่พูด ข้อมูลการติดต่อฉุกเฉิน ผู้อยู่ในอุปการะ ใบอนุญาตทำงาน ถิ่นที่อยู่ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์ ข้อมูลการประกันสุขภาพ
- (3) ลักษณะของการจำแนกประเภทที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐหรือรัฐบาลกลาง เช่น อายุ เพศ เชื้อชาติ สภาพร่างกายหรือสุขภาพจิต สถานะความทุพพลภาพ สถานภาพการสมรส
- (4) ข้อมูลทางการค้า เช่น ข้อมูลธุรกรรมและประวัติการซื้อ
- (5) ข้อมูลชีวมิติ
- (6) อินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น ประวัติการเรียกดูและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบข้อมูลของ Elanco
- (7) ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งของอุปกรณ์
- (8) ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ และที่คล้ายกัน เช่น ภาพถ่าย การบันทึกการโทรและวิดีโอ การบันทึก CCTV และข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบ และแอปพลิเคชันของ Elanco เช่น บันทึกการเข้าถึงคีย์การ์ด ข้อมูลประจำตัวสำหรับระบบ บัญชีอีเมล บัญชีการ



ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที และทรัพยากรอื่น ๆ ที่ Elanco จัดหาให้ รหัสเมนเฟรม และเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดทำโดยใช้ระบบของ Elanco

- (9) ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน เช่น ประวัติการทำงาน นายจ้างเดิม ฐานเงินเดือน โบนัส ประโยชน์ ประเภทค่าตอบแทน การมอบหุ้นและรางวัล/สิ่งจูงใจอื่น ๆ สกิลเงิน ความถี่ของการจ่ายเงิน การทบทวนเงินเดือน บันทึกเวลาทำงาน (รวมถึงบันทึกการลาหยุดพักผ่อนและการลาหยุดอื่น ๆ สถานะการลางาน ชั่วโมงที่ทำงาน และชั่วโมงมาตรฐานของแผนก) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนอื่น ๆ ค่าอธิบายตำแหน่ง ตำแหน่งงาน สถานะขององค์กร ระดับการจัดการ คำบรรยายลักษณะงาน แผนเงินเดือน ระดับเงินเดือน กลุ่มงาน หน่วยงาน/แผนก สถานที่ตั้ง สถานะและประเภทการจ้างงาน สัญญาและเงื่อนไขการจ้างงาน วันที่จ้างงาน/จ้างซ้ำและวันที่สิ้นสุดการทำงาน ระยะเวลาการทำงาน สิทธิการเกษียณอายุ การเลื่อนตำแหน่ง บันทึกการลงโทษทางวินัย ใบสมัครและประวัติย่อ/CV ประวัติการจ้างงาน ประวัติการศึกษา คุณสมบัติทางวิชาชีพ ทักษะที่เกี่ยวข้อง การรับรอง ข้อมูลการตรวจสอบประวัติ การให้คะแนนการจัดการผลการปฏิบัติงาน โปรแกรมการพัฒนาที่วางแผนไว้และเข้าร่วม โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ การทบทวนผลการปฏิบัติงานและการพัฒนา และข้อมูลที่ใช้ในการระบุข้อมูลชีวประวัติที่เกี่ยวข้อง
- (10) ข้อมูลการศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายสิทธิทางการศึกษาและความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของรัฐบาลกลาง เช่น บันทึกของนักเรียนและข้อมูลไต่เร็กทอรี
- (11) การอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อสร้างโปรไฟล์หรือสรุปข้อมูลตัวอย่างเช่น ความขึ้นขอบและคุณลักษณะของบุคคล และ
- (12) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งรวมถึง:
- a. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้:
 - i. ประกันสังคม ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนของรัฐ หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง
 - ii. ข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชี หมายเลขบัญชีทางการเงิน หมายเลขบัตรเดบิต หรือหมายเลขบัตรเครดิต ร่วมกับรหัสความปลอดภัยหรือรหัสการเข้าถึง รหัสผ่าน หรือข้อมูลประจำตัวใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการอนุญาตให้เข้าถึงบัญชี
 - iii. ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำ
 - iv. เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา หรือการเป็นสมาชิกสหภาพ หรือ
 - v. เนื้อหาของอีเมลและข้อความตัวอักษรของพนักงาน เว้นแต่ Elanco จะเป็นผู้รับตามเจตนา
 - b. ข้อมูลชีวมิติที่ประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวพนักงานโดยเฉพาะ
 - c. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับสุขภาพของพนักงาน และ
 - d. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับชีวิตทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของพนักงาน

เราได้เปิดเผยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในส่วน ค(1) นี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา



2. วัตถุประสงค์และพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูล

Elanco และซัพพลายเออร์ของเราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในส่วน ค(1) (ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่าง โปรดทราบว่า การอ้างอิงถึงพื้นฐานทางกฎหมายของเราในแผนภูมิด้านล่างสำหรับการประมวลผลจะมีผลบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดให้เราต้องเปิดเผยฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลเท่านั้น การอ้างอิงถึงมูลฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์	คำอธิบาย	พื้นฐานทางกฎหมาย
การจัดการแรงงาน	หมายรวมถึงการจัดการกิจกรรมการทำงานและบุคลากร รวมถึง: การสรรหาบุคคล การจัดหางาน การจ้างงาน การบริหารโปรแกรมสวัสดิการ การบริหารบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน การฝึกอบรม การบริหารจัดการผลการปฏิบัติงาน การวางแผนความก้าวหน้า การจัดการการสืบทอดตำแหน่งงาน การตรวจสอบ ค่าจ้างและรางวัล/สิ่งจูงใจอื่น ๆ เช่น การมอบหุ้นและโบนัส การลางาน การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การให้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาอื่น ๆ การให้ข้อมูลบุคคล อ้างอิงการจ้างงาน การวิเคราะห์และวางแผนสำหรับพนักงาน การตรวจสอบประวัติ การจัดการเรื่องการลงโทษทางวินัย การรับเรื่องร้องเรียน และการเลิกจ้าง การทบทวนการตัดสินใจจ้างงาน การจัดการการเดินทางเพื่อธุรกิจ การจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและการเบิกจ่าย การวางแผนและการเฝ้าติดตามข้อกำหนดการฝึกอบรม กิจกรรมและทักษะเพื่อพัฒนาอาชีพ การรายงานของพนักงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิเคราะห์แนวโน้ม และการสร้างและรักษาไคเร็กทอรีพนักงานภายใน	ข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญา ผลประโยชน์ที่ขอด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการการดำเนินธุรกิจของเรา การป้องกันการฉ้อโกง และการปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเราและของแรงงานของเรา
การสื่อสารความปลอดภัยสถานประกอบการ และเหตุฉุกเฉิน:	หมายรวมถึงการสนับสนุนการสื่อสารกับพนักงานของเรา การรับรองความต่อเนื่องทางธุรกิจและการจัดการภาวะวิกฤติ การให้ข้อมูลอ้างอิงการจ้างงาน การปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การรักษาความปลอดภัยในสถานประกอบการและการรักษาการควบคุมการเข้าถึง และการป้องกันและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและอุปกรณ์สำนักงาน	ข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญา ผลประโยชน์ที่ขอด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการการดำเนินธุรกิจของเรา การรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง และปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเราและของแรงงานของเรา
การดำเนินธุรกิจ	หมายรวมถึงการดำเนินงานและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสารและสถานประกอบการ การจัดการการพัฒนา	ข้อมูลพื้นฐานทางกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญา



	ผลิตภัณฑ์และบริการ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการทรัพย์สินของ Elanco การจัดการสรรทรัพย์สินและทรัพยากรบุคคลของ Elanco การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการโครงการ และความต่อเนื่องทางธุรกิจ การรวบรวมแนวทางการตรวจสอบและเครื่องมือการรายงานอื่น ๆ การเก็บรักษาบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดทำงบประมาณ การจัดการและการรายงานทางการเงิน การสื่อสาร การจัดการการควบคุมกิจการ การซื้อกิจการ ยอดขาย หรือการปรับโครงสร้างองค์กร	ผลประโยชน์ที่ขอด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการการดำเนินงานธุรกิจของเรา การรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง และปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา และของแรงงานของเรา
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	หมายรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บังคับใช้กับธุรกิจของ Elanco ในทุกประเทศหรือภูมิภาคที่ Elanco ดำเนินธุรกิจ เช่น ภาษีเงินได้และการหักหักภาษี ประกันสังคม ข้อผูกพันในการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลและการรายงาน การดำเนินการตรวจสอบ การปฏิบัติตามการตรวจสอบของรัฐบาลและคำขออื่น ๆ จากรัฐบาลหรือหน่วยงานสาธารณะอื่น ๆ การตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย เช่น หมายศาล การปฏิบัติตามสิทธิตามกฎหมายและการเยียวยา การต่อสู้คดีและการจัดการข้อร้องเรียนหรือข้อเรียกร้องภายใน การดำเนินการสอบสวนการกระทำผิดที่รายงาน การละเมิดนโยบาย การฉ้อโกง และข้อสงสัยในการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติภายใน	ข้อผูกพันทางกฎหมาย ผลประโยชน์ที่ขอด้วยกฎหมาย รวมถึงการรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง และการปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา และของแรงงานของเรา
การเฝ้าติดตาม	ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต จะรวมถึงการตรวจติดตามการปฏิบัติตามนโยบายภายใน การตรวจติดตามสถานประกอบการ ระบบ และการสื่อสารของ Elanco (กล่าวคือ โทรศัพท์ อีเมล การส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที) การตรวจติดตามบันทึกข้อมูลของพนักงาน เอกสารบันทึกการโทรของพนักงานขาย ไฟล์บันทึกอินเทอร์เน็ต ข้อมูลการเข้าถึงคีย์การ์ด และข้อมูลที่คล้ายกันที่อยู่ในเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ของ Elanco	ข้อผูกพันทางกฎหมาย ผลประโยชน์ที่ขอด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการการดำเนินงานธุรกิจของเรา การรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล การป้องกันการฉ้อโกง และปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเรา และของแรงงานของเรา

นอกจากนี้ เรายังอาจปกปิดชื่อและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ และใช้ข้อมูลที่รวบรวมและ/หรือข้อมูลที่ปกปิดชื่อเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่บังคับใช้

การตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ Elanco เป็นความสมัครใจของคุณ ยกเว้นข้อมูลบางประเภทที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงาน มีความจำเป็นหรือมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของเรา อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง Elanco อาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ และอาจจะไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคุณได้ในบริบทของการจ้างงาน



3. วัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผลและพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน

Elanco และซัพพลายเออร์ของเราจะเก็บรวบรวม ประมวลผล และเปิดเผยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในส่วน ค(1) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่าง ตามที่ได้รับอนุญาตจาก CCPA โปรดทราบว่า การอ้างอิงถึงพื้นฐานทางกฎหมายของเราในแผนภูมิด้านล่างสำหรับการประมวลผลจะมีผลบังคับใช้กับผู้ที่พักในเขตเศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร และภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดให้เราต้องเปิดเผยฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลเท่านั้น การอ้างอิงถึงมูลฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการประมวลผลไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ที่พักในสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์	พื้นฐานทางกฎหมาย
การให้บริการหรือการค้นหาสินค้าตามที่คาดหวังอย่างสมเหตุสมผลโดยพนักงานทั่วไปที่ร้องขอสินค้าหรือบริการเหล่านั้น รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน	การปฏิบัติตามสัญญา ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการการดำเนินธุรกิจของเรา ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
การรับรองความปลอดภัยและความซื่อสัตย์ในขอบเขตที่การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เหล่านี้	ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้และปกป้องผลประโยชน์ของ Elanco การประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การประมวลผลที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูล
การป้องกัน การตรวจจับ และการตรวจสอบเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ลดทอนความพร้อมใช้งาน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บหรือส่ง	ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีบังคับใช้และปกป้องผลประโยชน์ของ Elanco การประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย การประมวลผลที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูล
การต่อต้านการกระทำที่เป็นอันตราย หลอกหลวง ล้อโก่ง หรือผิดกฎหมายที่มุ่งตรงไปที่ธุรกิจ และดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านั้น	ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มี



	<p>บังคับใช้และปกป้องผลประโยชน์ของ Elanco</p> <p>การประมวลผลที่จำเป็นสำหรับการจัดตั้ง การดำเนินการ หรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย</p>
การรับรองความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลธรรมดา	<p>ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการการดำเนินธุรกิจของเรา และปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้</p> <p>การประมวลผลที่จำเป็นต่อผลประโยชน์ที่สำคัญของเจ้าของข้อมูล</p>
การให้บริการในนามของเรา รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพนักงาน การประมวลผลเงินเดือนและค่าตอบแทน การช่วยเหลือผู้พิการ การให้บริการวิเคราะห์ การจัดเก็บ หรือการให้บริการที่คล้ายกันในนามของเรา	<p>การปฏิบัติตามสัญญา</p> <p>ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการการดำเนินธุรกิจของเรา</p> <p>ความยินยอมโดยชัดแจ้ง</p>
การเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน โดยที่การเก็บรวบรวมหรือการประมวลผลดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุมานลักษณะเกี่ยวกับบุคคล	<p>ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการจัดการการดำเนินธุรกิจของเรา</p> <p>ความยินยอมโดยชัดแจ้ง</p>

หากกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อนุญาต เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน ค(2) คำแถลงนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับพนักงานซึ่งมีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย

เราจะไม่ใช้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ รวมถึงการทำโปรไฟล์ เพื่อทำการตัดสินใจที่มีผลกระทบทางกฎหมายหรือมีนัยสำคัญที่คล้ายกันเกี่ยวกับพนักงาน

4. การขายและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

การเปิดเผยข้อมูลสำหรับพนักงานในรัฐแคลิฟอร์เนีย: เราขายและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทที่ระบุไว้ในส่วน ค(1) ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับพนักงาน และเราได้ขายและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทที่ระบุไว้ในส่วน ค(1) ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา เราขายและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทที่ระบุไว้ในส่วน ค(1) กับประเภทของบุคคลที่สามที่ระบุไว้ในส่วน ง(1) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วน ค(2) และ (3) เราไม่มีความรู้ที่แท้จริงว่าเราขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานที่มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีอายุต่ำกว่า 16 ปี ตามวัตถุประสงค์ของ CCPA "การขาย" คือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเพื่อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือมูลค่าอื่น ๆ และ "การแบ่งปัน" คือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามเพื่อการโฆษณาเชิงพฤติกรรมแบบข้ามบริบท ไม่ว่าจะเพื่อค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินหรือมีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม พนักงานที่พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธไม่ให้มีการขายและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของตน และสามารถทำได้โดยคลิกที่นี่ โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@elancoah.com และโทรติดต่อเราได้ฟรีที่ 1-888-545-5973

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล



เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทที่ระบุไว้ในส่วน ค(1) ไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมายตามนโยบายการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของเรา รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาระยะเวลาการเก็บรักษาของเรา ได้แก่:

- ระยะเวลาของความสัมพันธ์ของเรากับคุณและเวลาที่จำเป็นในการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณในความสามารถที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
- มีข้อผูกพันทางกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามหรือไม่ และ
- แนะนำให้เก็บรักษาเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ หรือไม่

ง. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผล

1. วิธีที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทที่ระบุไว้ในส่วน ค(1) เราจะเปิดเผยและได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทในเครือและซัพพลายเออร์ของเรา และต่อบุคคลที่สามในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา:

- **บริษัทในเครือของ Elanco:** เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทในเครือของ Elanco เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานฉบับนี้ เช่น การจัดการและการตรวจติดตามพนักงาน การดำเนินธุรกิจของเรา และการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้
- **ซัพพลายเออร์:** เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อซัพพลายเออร์ของเราเพื่อให้บริการต่าง ๆ เช่น การสรรหาบุคลากรและการจ้างงาน ประโยชน์ บริการทรัพยากรบุคคล โปรแกรมความรับผิดชอบขององค์กร การจัดการผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมพนักงาน การจัดการค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น บัตรเครดิตสำหรับพนักงาน บริการทางการแพทย์หรือสุขภาพ นักบัญชี ผู้ตรวจสอบทนายความ ผู้รับประกันภัย นายธนาคาร ที่ปรึกษามีอาชีพอื่น ๆ ระบบไอที และการสนับสนุน การจัดการอีเมล การจัดการข้อมูล การโฮสต์ฐานข้อมูลของเรา ให้บริการประมวลผลข้อมูล ดำเนินการตรวจสอบภูมิหลัง และวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ซัพพลายเออร์ของเราถูกจำกัดไม่ให้ใช้ข้อมูลนี้ นอกเหนือจากการให้บริการแก่เรา
- **พันธมิตรจากภายนอก:** เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการสิทธิประโยชน์และการบริหารจัดการธุรกิจอื่น ๆ
- **บุคคลที่สามอื่น ๆ:** เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาลหรือการร้องขอข้อมูลที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ จากหน่วยงานของรัฐ ติดต่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงเพื่อรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือจัดการความปลอดภัย เหตุฉุกเฉิน และการตอบสนองต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการขาย การมอบหมาย หรือการถ่ายโอนสินทรัพย์อื่น ๆ ซึ่งในกรณีนี้เราจะขอคำรับรองว่าบุคคลที่สามจะปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตัวของพนักงานฉบับนี้

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากพนักงานของเราโดยตรง รวมทั้งจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ บุคคลอ้างอิง ลูกค้า ผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติ ฐานข้อมูลสาธารณะ ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สาม ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต

3. วิธีที่เรารักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ



เราจัดให้มีการป้องกันทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับพนักงานของเรา ตัวอย่างเช่น เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานฉบับนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะพนักงานและซัพพลายเออร์ของเราที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินกิจกรรมที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานฉบับนี้ ซึ่งอาจรวมถึงผู้จัดการของพนักงานและผู้ได้รับมอบหมาย และบุคลากรในฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Elanco ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฝ่ายจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายจัดการยานพาหนะ ฝ่ายจัดการความเสี่ยง/การประกันภัย และฝ่ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ โดยทั่วไป บุคลากรทั้งหมดภายใน Elanco จะสามารถเข้าถึงข้อมูลติดต่อทางธุรกิจอื่น ๆ ของพนักงานได้ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ทางธุรกิจ ที่อยู่ไปรษณีย์ทางธุรกิจ และที่อยู่อีเมลทางธุรกิจ แม้ว่าเราจะพยายามจัดหาระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลที่เราระประมวลผลและรักษา แต่ระบบรักษาความปลอดภัยก็ไม่สามารถป้องกันการละเมิดความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณได้อย่างเต็มที่

4. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวระหว่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากและเกี่ยวกับคุณอาจถูกถ่ายโอนไปนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ รวมถึงไปยังสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ที่อาจไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกันกับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ อย่างไรก็ตาม Elanco จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานฉบับนี้และกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ นอกจากนี้ เมื่อเราได้รับหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากหรือไปยังบริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ และบุคคลที่สามของเรา เราจะใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับและ/หรือสำเนามาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Elanco ใช้สำหรับดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน โปรดติดต่อเราที่ privacy@elanco.com

5. สิทธิและตัวเลือกของคุณ

เขตเศรษฐกิจยุโรปและสหราชอาณาจักร: พนักงานที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรมีสิทธิที่จะเข้าถึง แก้ไข ลบ จำกัดการประมวลผล และคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตน พวกเขายังมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่มีโครงสร้าง มีการใช้กันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้โดยเครื่องสำหรับการส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ไม่ให้อยู่ภายใต้การตัดสินใจที่อิงจากการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว รวมถึงการทำโปรไฟล์ที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหรือมีนัยสำคัญในตนเอง และยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ ในกรณีที่เราพึ่งพาความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายของเราในการประมวลผล สมาชิกในทีมที่อาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือสหราชอาณาจักรอาจเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา การถอนความยินยอมจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนการเพิกถอน

รัฐแคลิฟอร์เนีย: พนักงานที่มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิดังต่อไปนี้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน โดยมีข้อยกเว้นบางประการ

- **สิทธิในการรับข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว:** ท่านมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลต่อไปนี้ ณ จุดเก็บรวบรวมข้อมูลหรือก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูล: (1) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม (2) วัตถุประสงค์ที่ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวมหรือใช้ (3) ไม่ว่าจะขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม (4) หากธุรกิจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่จะเก็บรวบรวม วัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมหรือใช้งาน และไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกขายหรือแบ่งปัน และ (5) ระยะเวลาที่ธุรกิจตั้งใจที่จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท หรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาช่วงเวลาดังกล่าว หากเป็นไปได้ เราได้ให้ข้อมูลดังกล่าวไว้ในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้และคุณสามารถขอ



ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราได้โดยติดต่อเราตามข้อมูลการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง

- **สิทธิในการลบ:** คุณอาจร้องขอให้เรลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ โดยมีข้อยกเว้นบางประการ
- **สิทธิในการแก้ไข:** คุณอาจขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องใด ๆ ที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณ
- **สิทธิในการทราบ:** คุณอาจขอให้เราให้ข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ: (1) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ (2) ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว (3) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ในการเก็บรวบรวม การขาย หรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ (4) ประเภทของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และ (5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
- **สิทธิในการปฏิเสธการขายและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล:** คุณมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้เราไม่ขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทุกเมื่อ หากต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว โปรดติดต่อเราโดยคลิกที่นี่ [ส่งอีเมลไปที่ privacy@elancoah.com](mailto:privacy@elancoah.com) หรือโทรติดต่อเราได้ฟรีที่ 1-888-545-5973
- **สิทธิในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลต่อจากนี้:** คุณอาจร้องขอให้เราเปิดเผยให้คุณทราบถึง: (1) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ (2) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้ขายหรือแบ่งปันเกี่ยวกับคุณและประเภทของบุคคลที่สามที่เราขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับคุณ และ (3) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เปิดเผยเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและประเภทของบุคคลที่มีการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
- **สิทธิในการไม่เลือกปฏิบัติ:** คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณ เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคุณในการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณ

6. การใช้สิทธิ์ของคุณ

หากต้องการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล คุณสามารถส่งคำขอของคุณได้ที่นี่ [ส่งอีเมลไปที่ privacy@elancoah.com](mailto:privacy@elancoah.com) หรือโทรหาเราที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ 1-888-545-5973 ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอาจส่งคำขอผ่านวิธีการเหล่านี้ หากกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อนุญาต

เราจะไม่เลือกปฏิบัติกับคุณในการใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น เราจะไม่ตัดสินใจจ้างงาน ไล่ออก หรือลงโทษทางวินัย อันเป็นผลมาจากการที่คุณใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณ

อาจมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำขอของคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างอาจได้รับการยกเว้นจากขอบเขตของคำขอของเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนมากยังสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ Elanco เราต้องขอให้คุณช่วยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนสมบูรณ์ และถูกต้องอยู่เสมอ

7. การตรวจสอบคำขอและการขอร้องของเจ้าของข้อมูล

เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่จะช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของคุณเพื่อปฏิบัติตามคำขอเรื่องข้อมูลของคุณ ตามที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้อนุญาตหรือกำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อพนักงานที่มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาตให้ตัวแทนทำการร้องขอแทนพวกเขา เราอาจกำหนดให้ตัวแทนแสดงหลักฐานการอนุญาตที่ลงนามจากพนักงานให้ส่งคำขอ หรือเราอาจกำหนดให้พนักงานยืนยันตัวตนของพวกเขาเองกับเรา หรือยืนยันกับเราว่าพวกเขาให้การอนุญาตแก่ตัวแทนในการส่งคำขอ ในบางกรณี เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของคุณ หากมีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ ทั้งนี้ เราจะตอบกลับคำขอของคุณตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้

8. ข้อมูลพนักงานของพนักงาน Elanco



เพื่อช่วยให้ Elanco เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โปรดแจ้งให้เราทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด คุณตกลงที่จะแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในอุปการะของคุณทราบถึงข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้แก่ Elanco เกี่ยวกับเนื้อหาของประกาศฉบับนี้ และเพื่อขอความยินยอมจากพวกเขา (หากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามกฎหมายในการให้ความยินยอม และกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมาย) สำหรับการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาโดย Elanco ตามที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้ คุณยังตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงนโยบาย มาตรฐาน และระเบียบวิธีปฏิบัติของ Elanco ที่คุณรับทราบ เมื่อคุณจัดการกับข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ที่คุณมีสิทธิ์เข้าถึงในระหว่างที่มีความสัมพันธ์กับ Elanco คุณจะไม่ใช่เข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องและในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการทำงานของคุณกับ Elanco คุณเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้จะยังคงมีผลอย่างต่อเนื่องแม้ความสัมพันธ์ของคุณกับ Elanco จะสิ้นสุดลงไปแล้วก็ตาม

9. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ สำหรับลูกค้าและผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย

- **การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดทางตรงสำหรับผู้มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย** ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย § 1798.83 อนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องขอข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเราแก่หน่วยงานอื่น ๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงในปีปฏิทินก่อนหน้า หากต้องการส่งคำขอดังกล่าว โปรดส่งอีเมลไปที่ privacy@elancoah.com ระบุหัวข้อ "Shine the Light Request"
- **สิ่งจูงใจทางการเงินสำหรับพนักงานในรัฐแคลิฟอร์เนีย** ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เราไม่ให้สิ่งจูงใจทางการเงินแก่พนักงานที่เป็นผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียและผู้ที่อยู่ภายใต้การเก็บรวบรวม เก็บรักษา ขาย หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา เราจะอธิบายโปรแกรมดังกล่าวให้คุณทราบหากและเมื่อเราเสนอให้คุณ
- **สัญญาการเลือกไม่ติดตามและการปฏิเสธ** เราตระหนักถึงสัญญาการเลือกปฏิเสธที่เราจำเป็นต้องรับรู้สำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ หากกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้กำหนด เราจะปฏิบัติตามสัญญาการเลือกปฏิเสธดังกล่าวเป็นคำขอที่ถูกต้องในการเลือกไม่รับการขาย และการแบ่งปันข้อมูลสำหรับเบราร์เซอร์หรืออุปกรณ์ที่ส่งสัญญาณนั้น ตามที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรไฟล์พนักงานใด ๆ ที่เราได้เชื่อมโยงกับเบราร์เซอร์หรืออุปกรณ์นั้น รวมถึงโปรไฟล์นามแฝง หากเราทราบถึงตัวตนของพนักงานจากสัญญาการเลือกปฏิเสธ เรายังจะปฏิบัติตามสัญญาการเลือกปฏิเสธดังกล่าวว่าเป็นคำขอที่ถูกต้องในการปฏิเสธการขายและการแบ่งปันสำหรับพนักงานดังกล่าว พนักงานที่เป็นผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจใช้สัญญาการเลือกปฏิเสธโดยการดาวน์โหลดหรือเปิดใช้งานเพื่อใช้งานบนเบราร์เซอร์ที่รองรับและตั้งค่าให้ส่งสัญญาณการเลือกปฏิเสธไปยังเว็บไซต์ที่พวกเขาเข้าชม

10. การเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

เราอาจปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานฉบับนี้เป็นครั้งคราว Elanco จะโพสต์ประกาศฉบับแก้ไขบนศูนย์ความเป็นส่วนตัวทั่วโลกและบนเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถทราบได้ว่าเมื่อใดที่มีการแก้ไขประกาศ โดยดูที่คำอธิบาย "ปรับปรุงล่าสุด" ที่ด้านล่างของประกาศฉบับนี้

11. วิธีการติดต่อเรา

หากต้องการติดต่อเราหากมีคำถามหรือข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@elancoah.com หรือโทรหาเราได้ฟรีที่ 1-888-545-5973

หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายการคุ้มครองข้อมูลของเราที่รับผิดชอบในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@elancoah.com โดยในอีเมลของคุณ โปรดระบุประเทศที่คุณพำนักอาศัย

ปรับปรุงล่าสุด: [to be filled in upon publication]

Document Approvals
Approved Date: 28 Jun 2023

Approval Task Verdict: Approve	Julie Warren, (julie.warren@elanco.com) Qualified Person (QP) Approval 28-Jun-2023 15:30:29 GMT+0000
-----------------------------------	---